
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 597 — 376. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um húsnæði Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur.

Frá Ástu Möller.

Hverjar eru hugmyndir ráðherra um framtíðarnýtingu húsnæðis Heilsuverndarstöðvar
Reykjavíkur?


